

## บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง " เกย์ : กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศ " มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ (1) ศึกษากระบวนการที่นำไปสู่การบ่งชี้ลักษณะและการนิยามความหมายของการเป็นบุคคลผู้รักเพศเดียวกันให้กับตนเองว่าบุคคลผู้นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนที่ต่อเนื่องอย่างไรบ้าง (2) ศึกษาบริบททางสังคมและประสบการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเอกลักษณ์เกย์ (3) ศึกษาวิถีชีวิตทางเพศ โดยมุ่งศึกษาถึงความเชื่อมโยงหรือเงื่อนไขที่สำคัญระหว่างกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์กับการใช้ชีวิตทางเพศภายใต้โลกของเกย์

สำหรับระเบียบวิธีในการศึกษา ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับว่าเป็นเกย์ จำนวน 8 คน ที่มีความผูกพันหรือใช้ชีวิตทางเพศไม่ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อให้ได้จุดยืนจากผู้รักเพศเดียวกันเอง และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแถบบันทึกเสียงและการจดบันทึก

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้ยึดกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนเป็นแนวคิดหลัก ทั้งนี้เพราะการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งประเด็นไปที่กระบวนการตีความ การนิยามความหมาย และการเชื่อมโยงความหมายกับแนวโน้มนำทางเพศของผู้รักเพศเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาเอกลักษณ์เกย์ในฐานะที่เป็นความเบี่ยงเบนรูปแบบหนึ่ง พบว่ากระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์เกย์จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอนต่อเนื่อง ดังนี้

1. ขั้นตอนการเกิดความรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการรับคำนิยามผู้รักเพศเดียวกัน โดยบุคคลจะรับรู้ว่าคุณสมบัติทางสังคมเชิงลบจากผู้ชมทางสังคม ภายใต้กระบวนการปฏิสังสรรค์ ซึ่งหมายรวมถึงการที่บุคคลถูกประทับตราว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกันจากคำนิยามใดนิยามหนึ่งด้วย

2. ขั้นตอนการสงสัยและคิดว่าตนเอง " อาจจะเป็น " เป็นผู้รักเพศเดียวกัน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่บุคคลเข้าสู่ภาวะของการสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นผู้รักเพศเดียวกัน ประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เขาไม่สามารถรับคำนิยามเหล่านั้นมาให้กับตนเองได้ ทั้งนี้เพราะคำนิยามดังกล่าวถูกประทับรอยมลทินจากสาธารณะว่าเป็นความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนของสังคม แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถเชื่อมโยงการกระทำทางเพศที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มนำทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกันได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่าเป็นผู้รักเพศเดียวกัน

3. ขั้นตอนการยอมรับเอกลักษณ์เกย์ เป็นขั้นตอนที่บุคคลรับเอาค่านิยมเกย์มาให้กับเอกลักษณ์แห่งตน หลังจากนั้นเขาจะทำการเปิดเผยตัวในระดับบุคคลนัยสำคัญ และในระดับชุมชนเกย์ โดยชุมชนเกย์จะเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้รักเพศเดียวกันได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตและก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมย่อยของชาวเกย์อย่างสม่ำเสมอ จากการปฏิสังสรรค์กับผู้รักเพศเดียวกันคนอื่น ๆ ซึ่งพบว่าวิถีชีวิตส่วนหนึ่งจะต้องเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตทางเพศ เนื่องจากเป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกัน